

# VŨ THƯ Giữ vững thành tích học sinh giỏi



Tạo sự hứng thú với môn học cho học sinh là một trong những giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Vũ Thư.

Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi giữ vững vị trí top đầu toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi nhiều năm qua.

Trường THCS Minh Lăng là một trong những trường luôn quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Thấy giáo Phan Văn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Lăng cho biết: Ngay từ đầu năm học, trường đã chủ động tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ, giáo viên, học sinh, sự ủng hộ tích cực của phụ huynh về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ở mỗi lớp học, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn chú trọng kiểm tra, khảo sát, phân loại, chọn lọc để phát hiện những học sinh có tố chất tốt, từ đó bồi dưỡng sớm. Trường lựa chọn những giáo viên có chuyên môn giỏi, trách nhiệm cao đảm nhiệm các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Mỗi

năm, Trường THCS Minh Lăng dành kinh phí trên 60 triệu đồng để hỗ trợ, động viên, khen thưởng giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhờ đó, những năm gần đây, chất lượng học sinh giỏi của Trường có chuyển biến rõ nét. Năm học 2019 - 2020, Trường THCS Minh Lăng xếp thứ 2/31 trường của huyện trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Trường xếp thứ 4 toàn huyện cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Cùng với sự quan tâm của các trường, để giữ vững thành tích học sinh giỏi qua các năm phải kể đến tâm huyết, công lao của mỗi thầy cô giáo làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo Lê Thị Tuyết, giáo viên Trường THCS thị trấn Vũ Thư cho biết: Công tác phát hiện học sinh có tố chất, năng khiếu rất quan trọng. Hầu hết các em chưa bộc lộ được năng khiếu, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải tinh ý, phát hiện, chọn lọc các em có tư duy thông minh, tố chất tốt để có sự

đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu hơn. Các giáo viên ôn đội tuyển học sinh giỏi phải có sự phối hợp với nhau để bổ sung kiến thức cho các em; giáo viên phải đưa ra nhiều phương pháp giải kích thích tư duy của nhiều đối tượng học sinh khác nhau. Giáo viên bộ môn đường đội tuyển học sinh giỏi huyện phải có sự kết hợp tốt với giáo viên các trường để hiểu và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong quá trình bồi dưỡng đội tuyển tại cụm trường và tại huyện. Đặc biệt, để tránh gây áp lực cho các em thì các thầy cô giáo phải truyền lửa, tạo động sự đam mê, hứng thú, bút pháp cho mỗi học sinh của đội tuyển học sinh giỏi. Nhà trường "bi quyết" này, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh vừa qua, đội tuyển Hóa học lớp 9 của huyện Vũ Thư do cô giáo Lê Thị Tuyết phụ trách xếp thứ nhất toàn tỉnh với 9 học sinh đạt giải.

Giành giải nhất môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2019 - 2020, em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh Trường Tiểu học và THCS

Hồng Lý (Vũ Thư) chia sẻ: Hàng ngày, em phải đạp xe khoảng 30km để tham gia đội tuyển cùng các bạn. Tuy vất vả nhưng có các thầy cô giáo, bố mẹ động viên nên em luôn cố gắng học tập. Em rất phấn khởi với kết quả thi của mình. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, các trường đã chủ động thành lập các đội tuyển từ khối lớp 6 - lớp 9 và lựa chọn giáo viên phụ trách là những giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, trách nhiệm cao. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo Trường THCS thị trấn Vũ Thư chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, lựa chọn, phân công đội ngũ giáo viên có chuyên môn tốt tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Phòng yêu cầu các trường sàng lọc, chọn cử học sinh tham gia các đội tuyển học sinh giỏi theo 3 tuyến: trường, cụm trường và huyện; xây dựng khung chương trình bồi dưỡng thống nhất của từng bộ môn, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện gặp nhiều khó khăn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không tiến hành tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giỏi cấp huyện các khối 6, 7, 8. Tuy nhiên, các trường và các thầy cô giáo, học sinh đều nỗ lực vượt khó, tạo thành công chung của mùa thi học sinh giỏi, đặc biệt kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm nay. Năm học 2019 - 2020, đoàn học sinh giỏi của huyện Vũ Thư có 80 học sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh thì có 46 em đạt giải, đạt tỷ lệ 57,5%, tăng 3 giải so với năm học trước góp phần giữ vững vị trí top đầu toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh nói riêng và chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nói chung mà huyện Vũ Thư duy trì trong nhiều năm qua.

QUYNH LƯU

# Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua ngành Giao thông Vận tải đã chú trọng huy động các nguồn vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian sử dụng của công trình, giúp mặt đường luôn êm thuận, an toàn, thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tuyến quốc lộ ủy thác với tổng chiều dài 113km. Các tuyến đường này đều có mặt đường bằng bê tông nhựa tương đối tốt, hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ. Một số đoạn có mặt đường ở mức trung bình. Tại một số đoạn qua khu dân cư, tuyến đường vẫn chưa có hệ thống thoát nước, mặt đường thường xuyên bị ngập, đọng nước khi có mưa dẫn đến tình trạng đường xuống cấp nhanh, phát sinh ô nhiễm, thậm chí có đoạn đã bị phá hủy toàn bộ nền, mặt đường. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 20 tuyến đường tỉnh và các tuyến đường trong thành phố với tổng chiều dài 298km. Hệ thống đường giao thông trong tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế.

Để giao thông luôn được êm thuận, thông suốt, an toàn, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến đường được giao. Thường xuyên kiểm tra, tu bổ các công trình đường bộ, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xóa

bỏ điểm đen, điểm bất hợp lý, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan sửa chữa, bổ sung 163 biển báo tròn, 81 biển báo chữ nhật, 172 biển báo tam giác. Xử lý 1.020m<sup>2</sup> ổ gà, cao su trên hệ thống đường tỉnh. Sửa chữa 3 cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Thái Tông, ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông, ngã tư quốc lộ 10 - quốc lộ 39. Sơn vạch kẻ đường 6.132m<sup>2</sup>, lắp đặt 1.223 đỉnh phản quang trên hệ thống đường tỉnh. Đang triển khai thủ tục đầu tư xử lý 5 điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ 10 và quốc lộ 39. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng đã tổ chức phát cây, cắt cỏ ven đường, khơi thông các tuyến đường với chiều dài 26,5km... Qua đó bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Là một trong những đơn vị trúng gói thầu duy tu, sửa chữa thường xuyên cấu trúc đường bộ do địa phương quản lý với 267,6km đường tỉnh và gần 40km quốc lộ 10 đoạn qua địa phận tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình đã thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, kịp thời phát hiện hư hỏng để khắc phục hoặc báo cáo cấp trên lên kế hoạch sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu công trình giao thông. Ông Khổng Vũ Công, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua các hạng mục duy tu không vật liệu được Công ty thực hiện thường xuyên, liên tục. Đối với các hạng mục duy tu có vật liệu, theo thời điểm này Công ty đã thực hiện trên 65% khối lượng và ô gá kế hoạch năm 2020; khối lượng và thâm nội thị đã thực hiện khoảng 50% kế hoạch năm

2020; khối lượng an toàn giao thông, điện chiếu sáng trên các tuyến đường đã hoàn thành; còn lại một số hạng mục đắp đất lề đường sẽ thực hiện sau mùa mưa bão. Bên cạnh công tác duy tu, bảo dưỡng, để chủ động phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trước mùa mưa bão năm 2020 Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình đã tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu, đường do đơn vị quản lý. Lên kế hoạch và báo cáo cấp trên để sửa chữa, gia cường cầu cống yếu, hư hỏng. Ưu tiên và tập trung bạt lế, khai rãnh thoát nước mặt đường. Bổ sung cọc tiêu, biển báo hiệu, dự phòng cọc tiêu cắm tại các đoạn đường ngập nước do mưa lớn và các đoạn đường sạt lở nền đường. Kiểm tra, theo dõi các đoạn mất đường xấu, để phát sinh cao su, ổ gà, đọng nước cục bộ và các đoạn đường dễ bị biến dạng khi chịu nhiệt độ cao kéo dài...

PHẠM HÙNG



Công nhân Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Thái Bình và thâm nội thị phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

# ĐẠI ĐỘI KHO Không lơ là với "giặc lửa"



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh luyện tập phương án phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa và bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, công tác bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cũng được Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Dưới cái nắng gay gắt những ngày tháng 6, có mặt tại Đại đội Kho khi đơn vị tổ chức luyện tập các phương án PCCC, chúng tôi cảm nhận rõ sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an toàn của đơn vị. Đại úy Trần Đức Ngọc, Phó Đại đội trưởng Đại đội Kho cho biết: Ngay khi nhận được

kế hoạch tổ chức luyện tập các phương án PCCC của Phòng Kỹ thuật, đơn vị đã triển khai, làm tốt công tác chuẩn bị từ con người cho đến cơ sở vật chất, trong đó chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ vậy, anh em đều nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với ôn tập nội dung lý thuyết, trong buổi luyện tập phương án PCCC, Đại đội Kho đặt ra tình huống giả định: Một đám cháy bắt ngờ bùng phát trong khu vực giáp nhà kho đạn của đơn vị. Ngay sau tín hiệu báo cháy vang lên, trực ban tác chiến đã đánh keng báo động và hô cháy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ

trong đơn vị nhanh chóng cơ động tới hiện trường, sử dụng các phương tiện tại chỗ như bình cứu hỏa, vòi phun nước, quang liêm, bình nhũ, xẻng, cát... tiến hành khống chế và dập tắt đám cháy. Sau 3 giờ tích cực ôn tập, với sự nỗ lực và quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, buổi luyện tập PCCC đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Thượng úy Nguyễn Duy Lin, nhân viên Quân khí, Đại đội Kho chia sẻ: Thông qua luyện tập đã giúp chúng tôi nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng, xử lý các tình huống cháy có thể xảy ra, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Về nhiệm vụ PCCC, hàng tuần, hàng tháng, đơn vị đều quán triệt về công tác này và thường xuyên luyện

tập các phương án PCCC, lồng gán trong các giờ huấn luyện chuyên môn và ngày kỹ thuật tại đơn vị để cán bộ, chiến sĩ thuần thục các phương án sẵn sàng khi sự cố xảy ra. Cùng với đó, chúng tôi thường xuyên phát quang bụi rậm, thu dọn cỏ khô cũng như tăng cường kiểm tra các thiết bị điện để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho nhà kho.

Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật là đơn vị quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, tiếp nhận, cấp phát theo phân cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị huấn luyện cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đây đều là những vật chất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là dễ gây cháy, nổ. Đại úy Bùi Văn Mạnh, Thủ kho vật tư, Đại đội Kho cho biết: Cùng với thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức tự giác cho từng cán bộ, chiến sĩ về công tác PCCC, Đại đội còn thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sắp đặt vũ khí đạn dược; đồng thời quan tâm tới hệ thống thông gió, làm mát mái, cơ sở vật chất, dụng cụ, phương tiện PCCC bảo đảm đúng quy định của ngành. Ngoài ra, phương tiện, vật chất chữa cháy cũng được bổ sung đồng bộ, bố trí đúng nơi quy định, thuận tiện khi cần thiết phải sử dụng. Hàng năm, trước mùa mưa bão, hệ thống dây dẫn điện, cột thu lôi chống sét được kiểm tra, tu bổ để bảo đảm hệ số an toàn.

Đại úy Bùi Duy Văn, Chính trị viên Đại đội Kho khẳng định: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC cho 100% cán bộ, chiến

sĩ; đồng thời, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC. Ngoài ra, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực hàng ngày kết hợp tuần tra bảo vệ an toàn kho. Tại khu vực nhà kho, đơn vị bố trí ao dự trữ nước, xây dựng bể cát, bể nước để dễ dàng sử dụng trong chữa cháy khi xảy ra tình huống cháy, nổ. Cùng với đó, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn để thực hiện tốt kế hoạch PCCC.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ở Đại đội Kho luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia luyện tập, diễn tập các phương án PCCC theo quy định. Công tác PCCC ở đơn vị được thực hiện thường xuyên và là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Đổng quân trên địa bàn xã Hồng Minh (Hưng Hà), cũng ưu tiên thực hiện tốt công tác PCCC ở đơn vị, những năm qua, Đại đội Kho còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức PCCC; đồng thời tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn đóng quân...

Nhờ chủ động trong công tác PCCC, vũ khí, đạn dược và trang bị kỹ thuật tại Đại đội Kho đều được bảo đảm an toàn, không để xảy ra cháy, nổ, góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ thường xuyên, duy tu của lực lượng vũ trang tỉnh.

TÁT ĐẠT

# Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2020

### Cấp hộ chiếu gắn chip điện tử

Ngày 1/7, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam bắt đầu có hiệu lực, theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp loại hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc không gắn. Trẻ em dưới 14 tuổi không được cấp loại hộ chiếu này nhưng có thể được cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn với thời hạn là 5 năm - ít hơn 5 năm so với thời hạn hộ chiếu của công dân từ 14 tuổi trở lên.

Việc đưa vào sử dụng hộ chiếu có gắn chip điện tử làm tăng tính xác thực cho hộ chiếu, chống nguy cơ làm giả, tạo thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu. Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an khuyến cáo người dân nên đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử, vì hiện nay nhiều nước trên thế giới đã ưu tiên xem xét cấp thị thực thuận tiện cho những người sử dụng hộ chiếu điện tử.

### Ba hình thức kỷ luật cán bộ về hưu bị phát hiện vi phạm

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/7, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có nhiều điểm mới, như: Bổ sung các hình thức kỷ luật với cán bộ nghỉ hưu nếu bị phát hiện vi phạm trong thời gian công tác trước đó, tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng mà người vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc kỷ luật.

Ba mức kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm gồm: khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Mỗi hình thức kỷ luật được gắn với hệ quả pháp lý tương ứng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết các hệ quả pháp lý này. Cán bộ nghỉ hưu có vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 1/7/2020 cũng bị xử lý theo Luật này.

Với cán bộ đương chức, Luật vẫn giữ sáu mức kỷ luật gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Ngoài ra, Luật cũng bổ sung thêm tiêu chuẩn có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam với đại biểu Hội đồng nhân dân; số lượng Phó Chủ tịch UBND xã loại II không được quá hai người, tăng thêm một người so với quy định hiện hành; giảm số đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh từ 105 xuống còn 95 đại biểu.

### Nâng chuẩn đầu vào với giáo viên

Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 quy định giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, THCS, THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Theo quy định hiện nay, giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, giáo viên THCS có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Với quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước tính, từ ngày 1/7/2020 đến hết năm 2030, hơn 250.000 giáo viên mầm non, tiểu học và THCS phải được đào tạo để nâng cao trình độ.

Một điểm mới khác trong Luật này là sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành Giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí được hỗ trợ.

### Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng

Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

Như vậy, mức giảm trừ để nộp thuế thu nhập cá nhân của mỗi người đã tăng lên hai triệu đồng một tháng và giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng 800.000 đồng mỗi tháng so với quy định cũ.

Với mức giảm trừ mới này, sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

(Theo vnexpress.net)